



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2553

## พหุพันธ์ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวใน 5 ปี

น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยปี 2553 คาดว่าจะไม่ได้ตามเป้าหมาย 9-9.5 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะทำได้แค่ 4 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าว 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปีนี้ลดลง 5.15% โดยมีการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ 3.37 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ส่งออกได้ 3.56 ล้านตัน

ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกเดือน พ.ค.เพียงเดือนเดียวปริมาณส่งออกติดลบมากถึง 17.9% หรือส่งออก 6.6 แสนตัน จากเดือน พ.ค.ปีที่แล้วส่งออกได้ 8.07 แสนตัน และคาดว่าเดือน มิ.ย.ปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวสูงสุดได้แค่ 7 แสนตันเท่านั้น

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยส่งออกได้น้อยลง เป็นผลมาจากตลาดโลกยังไม่มีความต้องการข้าวเพิ่ม จากเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่ประสบวิกฤตการเงินทำให้ประเทศในแถบแอฟริกาที่เป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของไทย ซึ่งใช้เงินสกุลยูโรชะลอการนำเข้าข้าวจากไทย เพราะเงินยูโรอ่อนค่า ทำให้ข้าวไทยมีราคาแพงขึ้น แม้ว่าไทยจะมีปัญหาภัยแล้ง แต่ก็ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดโลกเหมือนปี 2551 เพราะตลาดโลกรับรู้ว่าสต็อกข้าวไทยยังมีสูงมาก

นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งส่งออกข้าวของไทย เริ่มส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ส่วนต่างด้านปริมาณส่งออกข้าวไทยและเวียดนามมีช่องว่างน้อยลง โดยการส่งออกในครึ่งปีแรกเวียดนามตั้งเป้าส่งออกสูงถึง 3.4 ล้านตัน ใกล้เคียงกับการส่งออกข้าวของไทยมาก และทั้งปีคาดว่าเวียดนามจะส่งออกได้มากถึง 6 ล้านตัน จากปัจจัยดังกล่าวจึงมีโอกาสสูงที่ไทยจะส่งออกข้าวพลาดเป้า และเสียตำแหน่งการเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า หรืออาจเร็วกว่านั้น

“ใน 2 เดือนล่าสุด เม.ย.-พ.ค. เวียดนามส่งออกข้าวเฉลี่ยต่อเดือนแซงหน้าไทยไปแล้ว โดยเวียดนามส่งออก 7-7.5 แสนตัน ขณะที่ไทยส่งออกได้ 6 แสนกว่าตัน น้อยลงกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ช่องว่างน้อยลง” น.ส.กอบสุข กล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้นำเข้าข้าวหันซื้อข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้น ยังคงมาจากช่องว่างทางด้านราคาข้าวของไทยและเวียดนามที่ห่างกันมาก โดยราคาข้าวชนิดเดียวกันนั้น เวียดนามส่งออกตันละ 350 เหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกตันละ 430-470 เหรียญสหรัฐ ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวหันไปซื้อข้าวเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และประเทศยากจน

พร้อมกันนี้ ยังเป็นผลมาจากราคารัฐพิชิตตลาดโลกที่ลดลง แต่ราคาข้าวสารตลาดโลกยังทรงตัวสูง ทำให้หลายประเทศหันไปบริโภคธัญพืชอื่นแทนข้าวสาร

น.ส.กอบสุข กล่าวว่า ส่วนของสถานการณ์ราคาข้าว คาดว่าราคาน่าจะยังทรงตัว และไม่ลดลงไปมากกว่านี้จากข่าวเรื่องภัยแล้ง โดยราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายให้กับโรงสีขณะนี้อยู่ที่ 7,600-8,000 บาท/ตัน และราคาส่งออกข้าวไทย ณ วันที่ 9 มิ.ย. ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 941 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวหอมปทุมธานี 717 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวขาว 100% 469 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าว 5% 439 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวเหนียว 459 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวเหนียว 473 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## ไตรรงค์เล็งถกนายกฯหาช่องระบายข้าว ตัดขั้นตอนขงกรม.อนุมัติข้าหวงคลังตัว

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จะเข้าหารือกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้มีความรวดเร็วมากขึ้น คือ แทนที่กขช.มีการอนุมัติระบายข้าวแล้ว จะต้องนำเสนอให้กรม.อีกครั้ง ซึ่งทำให้การระบายข้าวล่าช้าและทุกครั้งจะเป็นข่าวใหญ่ เป็นที่รับรู้ของตลาด เนื่องจากต้องเป็นมติกรม. ทำให้กระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศ อีกทั้งคู่แข่งต่างจับตาการตัดสินใจของรัฐบาล ดังนั้น การระบายข้าวควรเป็นการดำเนินการตามปกติ คือ ไม่ต้องเสนอกรม.อนุมัติอีกหรืออาจเสนอเป็นวาระเพื่อทราบก็ได้

นายไตรรงค์ กล่าวไว้ว่า ตนจะเข้าหารือกับนายกฯ ว่า การระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ ไม่จำเป็นต้องนำเรื่องเสนอให้กรม.อนุมัติทุกครั้ง หรืออาจเสนอกรม.เป็นเพียงวาระเพื่อทราบเท่านั้นได้หรือไม่ ขณะที่ผู้ลงนามการอนุมัติขายข้าวให้เป็นอำนาจของนายกฯ หรือรองนายกฯ น่าจะเพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการระบายข้าว ตนจะเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือพ่อค้าครั้งหนึ่ง และกรรมการ กขช. ครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณากำหนดว่าการระบายข้าวในแต่ละช่วง ควรกำหนดกรอบราคาไว้ ระหว่างเท่าใดถึงเท่าใด ส่วนการจำหน่ายข้าวหรือการลงนามสัญญาเป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์เหมือนเดิม

"การระบายข้าวแต่ละครั้ง ไม่ต้องการให้เป็นข่าวใหญ่ เพราะจะมีผลกระทบต่อราคาในตลาด และรัฐบาลจะกำหนดปริมาณและ ระยะเวลา วิธีการระบายข้าวตามความเหมาะสม โดยประเทศต้องได้ประโยชน์สูงสุด"

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ กรรมการ กขช.ระบุว่า ตนได้เสนอให้ กขช.ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษา กับ กขช.เกี่ยวกับการระบายข้าวทั้งในแง่ปริมาณและระยะเวลา โดยเฉพาะการระบายข้าวจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ว่าผลผลิตข้าวที่ไทยส่งออกปีละ 9-10 ล้านตันนั้น จะต้องระบายไปที่ตลาดใด ในช่วงเวลาใดและราคาเท่าใด ที่ผ่านมามีเวียดนามแย่งตลาดข้าวไทย โดยใช้กลยุทธ์ตกลงขายข้าวล่วงหน้ามาโดยตลอด

แหล่งข่าวจากที่ประชุม กขช. ระบุว่า การประชุม กขช.วันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมามีกระทรวงพาณิชย์เสนอปรับเปลี่ยนแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐ โดยเสนอว่าให้คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสารพิจารณาด้วยความระมัดระวัง โดยต้องไม่กระทบต่อภาวะตลาด และให้รายงานรองประธาน กขช. (นายไตรรงค์) ทราบ ก่อนลงนามสัญญา โดยไม่ผ่านมติ กรม.เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีผู้รู้ในวงจำกัด และรัฐบาลจำเป็นต้องระบายข้าวในสต็อกที่เก็บมา 2-4 ปีแล้ว แต่ กขช.ไม่เห็นชอบกับมติดังกล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## โรงสี-ชาวภาคเหนือ-อีสานระดม

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ทำหนังสือถึงนายไตรรงค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน ที่จำหน่ายเปลือกหอมมะลิโดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของตนเอง ราคารับจำนำตันละ 15,300 บาท รัฐมีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรจำหน่ายในยุ้งฉางของตนเองโดยจ่ายเพิ่มให้อีกตันละ 1,000 บาท เป็นตันละ 16,300 บาท แต่ปรากฏว่าวันที่ 30 มิถุนายนศกนี้จะครบกำหนดไถ่ถอนข้าวทุกสัญญาแล้ว ราคาข้าวในท้องตลาดกลับร่วงลงเหลือตันละ 12,000-13,000 บาท หากชาวนาไถ่ถอนจะขาดทุนตันละ 3,300-4,300 บาท

ดังนั้นจึงได้เสนอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยหากเกษตรกรนำข้าวไปขายในราคาตลาดปัจจุบันซึ่งราคาต่ำกว่าราคารับจำนำ รัฐบาลควรชดเชยส่วนต่างให้กับธ.ก.ส.แทนเกษตรกร เพราะเกษตรกรกลุ่ม

นี้มีส่วนช่วยเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิช่วงต้นฤดูไม่นำออกมาขายทำให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ตกต่ำลง จนรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ เมื่อพวกเขาเดือดร้อนอีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินชดเชยประกันรายได้ เมื่อต้องไถ่ถอนข้าวเปลือกในราคาที่ขาดทุน รัฐบาลควรชำระส่วนต่างแก่ท.ก.ส.แทนเกษตรกร

ด้านแหล่งข่าวในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ระบุว่าขณะนี้ธ.ก.ส.กำลังเร่งสำรวจปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรจำหน่ายโดยเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเอง เนื่องจากการจำหน่ายของเกษตรกรปีนี้ต่างจากปีก่อนๆ เพราะเกษตรกรจำหน่ายเต็มปริมาณข้าวเปลือกที่มีอยู่ในยุ้งฉางแต่รับเงินกู้ไม่เต็มจำนวน เช่นจำหน่าย 10 ตัน ซึ่งชาวนาจะได้รับเงินกู้ 163,000 บาท เป็นต้น แต่ชาวนารับเงินกู้ไปเพียง 30,000 บาท เพราะชาวนาไม่ต้องการเป็นหนี้ เท่ากับชาวนาจะนำเงินมาไถ่ถอนเพียง 30,000 บาท ดังนั้นปริมาณข้าวที่เหลือจึงมีทั้งส่วนของชาวนาและส่วนที่ชาวนาต้องมาไถ่ถอน โดยโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิในยุ้งฉางของเกษตรกร ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้ไปทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท ขณะนี้เกษตรกรไถ่ถอนไปแล้ว 2,000 ล้านบาท ยังคงเหลือ 2,500 ล้านบาท

ขณะที่แหล่งข่าวผู้ประกอบการโรงสีรายหนึ่ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าภาวะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตกต่ำขณะนี้ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น โรงสีเกือบทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน เพราะได้ซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิมาเก็บไว้ในสต็อกที่ตันละ 15,000 บาท แต่เวลานี้ราคาลงเหลือตันละ 12,000 บาท ขาดทุนตันละ 3,000 บาท เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงน่าจะจะมีมาตรการยกระดับราคาข้าวหอมมะลิทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร เพราะตลาดข้าวสารหอมมะลิเจียบเหงามาก ผู้ส่งออกแจ้งซื้อข้าวสารเพียง กก.ละ 26-27 บาทเท่านั้น

แหล่งข่าวในที่ประชุมกชช.วันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา เปิดเผยว่ายังไม่มีการเสนอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิในยุ้งฉางเข้าสู่ที่ประชุมกชช.ในวันดังกล่าว

**ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)**

## **ส.ชาวนาไทยตำหนิให้ทำนาปีละ 2 ครั้ง จาก"นายกฯมาร์ค-ไตรรงค์"แก้ปัญหาน้ำไม่ถูกจุด**

นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยมติที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เตรียมเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาแผนการจัดระบบการเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยให้เหลือแค่ 2 ครั้งต่อปี คือนาปี 1 ครั้งและนาปรัง 1 ครั้ง จะแก้ปัญหาคาขาดน้ำทำเกษตรได้นั้น ตนไม่เห็นด้วย เนื่องจากคนกำหนดนโยบายไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ชาวนารู้ดีว่าเกิดจากสาเหตุใด นโยบายนี้เท่ากับเป็นการกลบปัญหาจากการระบายข้าวที่ยังไม่สามารถทำได้ รวมถึงปัญหาราคาข้าว ที่ตกต่ำที่กระทรวงพาณิชย์ และกชช.ยังหาทางออกให้กับชาวนาไม่ได้เลย

นายวิเชียรกล่าวว่า พื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัดที่ทางรองนายกฯ จะเสนอกรม.อนุมัติ และมียุ้งฉางรวมอยู่ด้วย ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของคนอยุธยา ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนามาตั้งแต่อดีต และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ราคาข้าวเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ชาวนาคิดค้นวิธีปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ให้คุณภาพ แต่ระยะเวลาในการปลูกค่อนข้างสั้น เพื่อเพิ่มรอบในการทำนาจากเดิมปีละ 2 ครั้งเป็นปีละ 3-4 ครั้ง เพราะจะได้รับเกี่ยวเกี่ยวนำผลผลิตไปขาย จนเป็นปีทองของชาวนาที่มีรายได้จากการเพาะปลูก จึงไม่มีชาวนาคิดหันกลับไปทำนาในรูปแบบเดิม หากรัฐบาลบังคับให้ชาวนาทำนาปีละแค่ 2 ครั้ง จะเกิดแรงต่อต้านจากชาวนาอย่างแน่นอน

"หากรัฐบาลและกชช.ต้องการให้ทำนาปีละแค่ 2 ครั้ง ต้องถามรัฐบาลกลับไปว่าจะรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาตันละ 20,000 บาทได้หรือไม่ เพราะปัจจุบันชาวนาใช้เงินสดในการซื้อเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และใช้



เงินสดในการลงทุนเองหมดทุกอย่าง ฉะนั้น หากบังคับให้ทำนาปีละแค่ 2 ครั้ง ก็จะต้องรับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่สูง เพื่อให้เขามีรายได้เลี้ยงตัวเองตลอดทั้งปี"

นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกอบต.สามตุ่ม อ.เสนา กล่าวว่า แนวคิดปลูกข้าวปีละแค่ 2 ครั้งนั้น โดยอ้างว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ที่สำคัญจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้านั้น ต้องเลิกล้มไปได้เลย ชาวนามีอาชีพทำนา รัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาการบริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอกับการเกษตร ไม่ใช่มาใช้วิธีสั่งห้าม ไทยเป็นเมืองเกษตรกรรม การแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการสันนิษฐานที่ผิดพลาด และการที่รองนายกฯ กำหนดนโยบายดังกล่าว เป็นเพราะชาวนาอายุรยามองเห็นความเหลื่อมล้ำในการทำงานของส่วนราชการหลายส่วน โดยเฉพาะการบริหารจัดการนํ้า จึงได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการบังคับให้ชาวนาทำนาปีละแค่ 2 ครั้งไม่ได้

**ที่มา ข่าวสด**

## **“พรทิวา” ระบุหลายประเทศสนใจสั่งซื้อข้าวไทยแบบรัฐต่อรัฐ**

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ว่า ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปดูเรื่องสถานการณ์ข้าว นางพรทิวา กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวในตลาดโลกส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 บาท/ตัน ประกอบกับขณะนี้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการให้เกษตรกรที่จะปลูกข้าวนาปีชะลอการปลูกไประยะหนึ่ง เพื่อต้องการให้ข้าวที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลเกิดการระบายอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปพิจารณาวิธีการระบาย เช่น การขายในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หรือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สถานการณ์ราคาข้าวมีความเคลื่อนไหวและกลับมาปรับตัวสูงขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่า จากการเดินทางไปพบปะหารือกับผู้ว่ามณฑลเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มาเก๊า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเดิมมาเก๊านำเข้าข้าวและสินค้าอื่น ๆ จากฮ่องกงเป็นหลัก ซึ่งมาเก๊ามีท่าที่จะสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากประเทศไทย โดยเฉพาะข้าว ซึ่งจะเป็นการซื้อขายในลักษณะจีทูจี และไม่เพียงมาเก๊าเท่านั้น ตามแผนที่กระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปเจรจาขายข้าวจีทูจีอีกหลายประเทศ เช่น ไนจีเรีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอีกหลายประเทศ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีหลายประเทศสนใจที่จะสั่งซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นจำนวนมาก

นางพรทิวา กล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชนผู้ค้าข้าว ในช่วง 2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยให้กรมการค้าต่างประเทศไปจัดทำแผนงาน และวางกรอบแนวทางการรักษาเสถียรภาพข้าวไทย รวมถึงการจัดทำแผนยกระดับราคาข้าวไทย แผนการตลาด ร่วมกับภาคเอกชน พร้อมทั้งจะดึงนักการตลาดเข้ามาร่วมวางแผนการกำหนดทิศทางสินค้าเกษตรให้มีความมั่นคง ซึ่งทาง กขช. ไม่ได้ขัดข้องในเรื่องการระบายข้าวของรัฐบาล แต่อยากให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ไปฉุดราคาข้าวในประเทศตกต่ำ แม้ว่าสต็อกข้าวของรัฐบาล ทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่ จะมีอยู่เกือบ 6 ล้านตัน แต่จากการโรดโชว์ และเจรจาขายข้าวหลายประเทศมีคำสั่งซื้อข้าวจากไทยมาหลายล้านตันแล้ว และอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อให้ขายข้าวได้ราคาดีที่สุด เพราะขณะนี้จากการที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายในการดูแลรักษาคุณภาพข้าวช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กว่า 19,000 – 20,000 ล้านบาท

**ที่มา สำนักข่าวไทย**

## **ขอกรม. 2 พันล.ซื้อเมล็ดพันธุ์แจกชาวนา**

นายไทรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบมาตรการบังคับให้เกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ 22 จังหวัด ในเขตพื้นที่ชลประทานได้เพียง 2 ครั้ง

ต่อปี พื้นที่ 9.5 ล้านไร่ คาดจะมีเกษตรกรเข้าร่วม 9 ล้านไร่ เพื่อลดการใช้น้ำปีละ 1,200-1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช

“ต้องจัดระบบให้ปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ลดการใช้น้ำ ตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในนาข้าว การปลูกข้าวระบบใหม่ช่วยลดต้นทุนการปลูกข้าว เหลือ 5.72 พันล้านบาทต่อตัน” นายไทรรงค์ กล่าวและว่า โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 โดยจะทยอยดำเนินการปีละ 3 ล้านไร่

นายไทรรงค์ กล่าวว่า เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้ กชช.จะเสนอ กรม. ขออนุมัติงบประมาณปี 2554-2556 วงเงิน 2.18 พันล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหลังนาและพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน และปุ๋ยพืชสด วงเงิน 1.71 พันล้านบาท และค่าบริหารจัดการโครงการ 470.36 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะจัดหาตลาดเพื่อรองรับพืชต่างๆ

นายไทรรงค์ กล่าวว่า กชช.เห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวปี 2553/2554 รอบที่ 1 กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.2553

นอกจากนี้ กชช.ยังอนุมัติงบ 12 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างรายได้เกษตรกร หลังมีข่าวว่ารัฐบาลจะระบายข้าวสารในสต็อก 2 ล้านตัน ทำให้ราคาตกต่ำ ดังนั้นข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. จะได้เงินส่วนต่างเพิ่ม 67 บาทต่อตัน ข้าวที่ขายระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.จะได้เงินส่วนต่างอีก 338 บาทต่อตัน ข้าวที่ขายระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ.จะได้เงินส่วนต่าง 835 บาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ เกษตรกรขายระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ.จะได้เงินส่วนต่าง 111 บาทต่อตัน ข้าวที่ขายระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.จะได้เงินส่วนต่างอีก 200 บาทต่อตัน ข้าวที่ขายระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ.จะได้เงินส่วนต่าง 403 บาทต่อตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดปี 53 ไทยส่งออกข้าวพลาตเป้าเหลือแค่ 8.1 ล้านตัน

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ประเมินว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปี 53 อาจจะลดต่ำลงเหลือเพียง 8.1 ล้านตันเท่านั้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกรายเดือนแล้ว ปรากฏว่าปริมาณการส่งออกข้าวของไทยเริ่มต่ำกว่าในปี 52 ในเดือนเมษายน นอกจากนี้ ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามในเดือนเดียวกัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประวัติการส่งออกข้าว แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการแข่งขันในการส่งออกข้าวในตลาดโลก

ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า ปริมาณส่งออกข้าวมีแนวโน้มลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 เหลือเพียงเดือนละ 600,000 ตัน จากที่ไทยส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน ทำให้คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะส่งออกได้เพียง 4 ล้านตันเท่านั้น ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11

ทั้งนี้ ในช่วงกลางปีนี้ สมาคมฯจะทบทวนเป้าหมายการส่งออกข้าวทั้งปีใหม่ คาดว่าจะปรับลดลงเหลือ 8.5 ล้านตัน จากเดิมคาดไว้ 9 ล้านตัน

ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ กรมชลประทานระบุว่าเริ่มคลี่คลายแล้ว เพราะเหลือพื้นที่ประสบภัยเพียง 12 จังหวัด จากเดิม 60 จังหวัด แต่สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนยังวิกฤติ โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพล ดังนั้น พื้นที่ที่วิกฤติหนักขณะนี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกว่า 6 ล้านไร่ สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในปีที่แล้วคือ พืชผัก ที่เสียหายจากสภาพอากาศร้อนจัดและขาดน้ำ ผลผลิตจึงลดลงกว่าร้อยละ 30 ขณะที่ ราคามีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูฝนและผลผลิตรอบใหม่

สำหรับชาวนั้น กระทรวงเกษตรฯประกาศขอให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเลื่อนระยะเวลาปลูกข้าวนาปีไปเป็น  
ราวกลางเดือนกรกฎาคม หรือจนกว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และประเมินว่าปริมาณชาวนาปีปีนี้อาจจะเสียหายสูง  
ถึง 2 ล้านตันข้าวเปลือก

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว  
ในช่วงวันที่ 1-10 มิ.ย. 2553 มีจำนวน 174,826 ตัน มูลค่า 75.247 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน  
ของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 138,014 ตัน มูลค่า 54.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค.  
- 10 มิ.ย. 2553 มีจำนวน 2,862,681 ตัน มูลค่า 1.295 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี  
ที่ผ่านมาที่ส่งออก 3,096,398 ตัน มูลค่า 1.275 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหาร เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสที่ 3 มี  
แนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ราคาที่ปรับลดลง และสต็อกข้าวที่มีมากขึ้น ประกอบกับประเทศผู้ซื้อ  
ข้าวได้ซื้อข้าวไว้เพียงพอกับความต้องการแล้ว โดยคาดว่าผลผลิตข้าวของฤดูการผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง  
(summer-autumn rice crop) ที่จะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. จะทำให้สต็อกข้าวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น  
ถึง 1.8 ล้านตัน

สำนักงานสถิติเวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2553 เวียดนามขาดดุลการค้า 5.4  
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 20.93 % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด การส่งออกสินค้าของเวียดนามในช่วง 5  
เดือนแรกของปี 2553 มีมูลค่า 2.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  
2552 โดยสินค้าหลักที่เวียดนามส่งออก ได้แก่ เหล็ก ส่วนประกอบต่าง ๆ ยางพารา ไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ร่องเท้า และข้าว

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินเดีย

ทางการอินเดียได้อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (non-basmati rice) จำนวน 30,000  
ตัน ไปยังประเทศ Maldives ได้ โดยผ่านช่องทางของรัฐบาล เช่นเดียวกับเมื่อเดือนก่อนที่ได้อนุญาตให้มีการ  
ส่งออกข้าวหนึ่งจำนวน 100,000 ตัน ไปยังประเทศบังคลาเทศได้

วงการค้าข้าวของอินเดีย ระบุว่า สถานการณ์ส่งออกข้าวบาสมัติในขณะนี้กำลังประสบปัญหาการชะลอ  
ตัวลงของความต้องการข้าวจากตลาดหลัก คือ ประเทศอิหร่านและสหภาพยุโรป โดยในช่วง 2 เดือนแรกของ  
ปีงบประมาณปัจจุบันปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 20% แล้ว

ทางการระบุว่า เมื่อปีงบประมาณ 2008/09 มีการส่งออกข้าวบาสมัติประมาณ 1.55 ล้านตัน แต่ใน  
ปีงบประมาณปัจจุบัน คือ 2009/10 (นับจนถึงเดือน ธ.ค. 2009) มีการส่งออกเพียง 1.46 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม  
คาดว่าเมื่อสิ้นสุตปีงบประมาณจะสามารถส่งออกได้มากกว่า 2.5 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุด เนื่องจากอินเดียมี  
ข้าวบาสมัติสายพันธุ์ 1121 เป็นตัวทำตลาด โดยตลาดหลักคือประเทศอิหร่าน ซึ่งมีความต้องการข้าวชนิดนี้มาก

สำนักข่าว Dow Jones Newswires รายงานโดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการ  
อินเดียว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูเพาะปลูกหลักในปีการผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น ประมาณ 262 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น  
ประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 226 ล้านไร่ เมื่อปีการผลิตที่แล้ว เนื่องจากในปีนี้อากาศจะเป็น  
ปกติและมีฝนตกต้องตามฤดูกาล รวมทั้งเกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น

[ที่มา Riceonline.com](#)



## บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 50,000 MT (+5%) Non-Basmoti Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอลงในวันที่ 24 มิ.ย. ศกนี้ โดยผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

เมื่อวันที่ 22 มิ.ค. ที่ผ่านมา ทางกรมบังคลาเทศได้จัดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง และได้ตกลงซื้อจากบริษัท Indo-Sino ในสิงคโปร์ จำนวน 50,000 ตัน ที่ราคา 492 เหรียญสหรัฐ/ตัน (C&F)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ลาว

สำนักข่าวสารปะเทศลาวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของอธิบดีกรมชลประทานที่ระบุว่า รัฐบาลลาวมอบเงิน 350,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ลาว เพื่อศึกษาโครงการทำนาข้าวและจัดระบบชลประทานในเขตนครเวียงจันทน์ เพื่อผลิตข้าวและส่งออกให้แก่ลาว

ปัจจุบันระบบชลประทาน 2 แห่งในเขตเมืองไซทานี นครเวียงจันทน์จัดน้ำให้ชาวดำเนินได้ประมาณ 3,125 ไร่ และกำลังจะพัฒนาให้ครอบคลุมนาข้าวถึง 25,000 ไร่ เพื่อผลิตข้าวให้พอป้อนตลาดลาว

ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเซ็นความตกลงเรื่องนี้ไปแล้ว ในคราวที่นายกรัฐมนตรีลาว บัวสอน บุปผาวัน ไปเยือนลาว ซึ่งมีการเซ็นข้อตกลงความร่วมมือกันหลายด้าน ทั้งอุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งต่างจากกรณีของประเทศกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาลลาวได้ขอเช่าที่นาที่กัมพูชานับหมื่นไร่เพื่อปลูกข้าว

ประเทศลาว กำลังแสวงหาผืนดินอุดมสมบูรณ์ในต่างประเทศ เพื่อผลิตข้าวและพืชอาหารชนิดอื่นๆ ส่งกลับไปเลี้ยงดูประชากร ตามแผนการที่มีมานานแล้ว โดยแผนการเป็นจริงเป็นจังมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดยุควิกฤตข้าวขาดแคลนในต้นปี 2551 ซึ่งข้าวราคาแพงมากอย่างเป็นประวัติการณ์และเกิดการขาดแคลนในตลาดโลก สำหรับโครงการในลาว ผู้เชี่ยวชาญจากตะวันออกกลางกำลังจะเข้าร่วมในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](http://ASTVผู้จัดการออนไลน์)

## มาเลเซีย

มาเลเซียวางแผนเพิ่มปริมาณสำรองข้าวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในประเทศ โดยจะสำรองข้าวสำหรับบริโภค 45 วันเพื่อให้ทุกคนมีกำลังพอที่จะซื้อได้ โดยมาเลเซียระบุในรายงานเป้าหมายสำหรับปี 2554-2558 ว่าหนึ่งในแผนการเพื่อความมั่นคงด้านอาหารคือการสำรองข้าวปริมาณ 292,000 เมตริกตัน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและมีกำลังซื้อข้าวได้

การตั้งเป้าของมาเลเซียแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของหลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องอาหาร หลังจากที่ว่าข้าวทะยานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2551 จนส่งผลให้เกิดการประท้วงในหลายประเทศ ขณะที่ผู้นำทั่วโลกก็เรียกร้องให้มีการร่วมกันจัดการวิกฤตอาหาร

นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ประสบการณ์ในอดีตกระตุ้นให้หลายประเทศเริ่มวางแผนเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในประเทศของตนเองแล้ว

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

## ฟิลิปปินส์

โฆษกของ องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority NFA) ได้เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมสำหรับปี 2010 นี้ โดยในปี นี้ได้มีการสั่งซื้อข้าวทั้งหมดจำนวน 2.45 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวที่ซื้อโดย NFA จำนวน 2.25 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จในเดือนนี้ ส่วนที่เหลืออีก 200,000 ตัน เป็นส่วนที่รัฐบาลจัดสรรให้เอกชนนำเข้าซึ่งจะครบกำหนดเวลาในวันที่ 15 ก.ย. ศกนี้

NFA ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้โดยผ่าน หน่วยงาน PITC (Philippine International Trade Corp.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลได้ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะเปิดให้เอกชนมายื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวคุณภาพดีรายละ 100-1,000 ตัน โดยบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ PITC และ NFA แห่งละ 25 เปโซต่อกระสอบ 20 ก.ก. โดยจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ซาอุดีอาระเบีย

มีรายงานว่า บริษัท The Far East Agricultural Investment Co. จากประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งมีเงินลงทุนประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เช่าที่ดินในประเทศกัมพูชา เวียดนาม ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ เพื่อทำการเพาะปลูกข้าวบาสมาดิ และข้าวในตระกูลข้าวหอม (aromatic and long grain basmati rice) เพื่อส่งกลับมายังประเทศซาอุดีอาระเบียในราคาตลาด โดยคาดว่าจะในปีหน้าซึ่งจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลแรกจะมีการส่งมาประมาณ 60,000 ตัน

ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงในการเช่าที่ดินที่ได้มีการทำสัญญากันแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต สร้างโรงสี และคลังเก็บสินค้า รวมถึงการสร้างถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

นอกจากข้าวแล้ว บริษัทร่วมทุนอีกแห่งคือ The Tabuk Agricultural Development Company ก็จะมีการเช่าที่ดินในเขตเอเชียกลางเพื่อเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อน รวมถึงการเพาะปลูกข้าวโพดและข้าวสาลีด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เคนย่า

กระทรวงการคลังของเคนย่าได้ประกาศลดภาษีนำเข้า (Import duty) ข้าว และข้าวสาลีเป็นเวลา 1 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงสีในประเทศสามารถนำเข้าข้าวได้ในราคาถูกลงเพื่อนำมาสีในประเทศ โดยได้ปรับลดภาษีนำเข้าข้าวสาลิลงจาก 35% เป็น 10% ส่วนข้าวนั้นจะปรับจาก 75% หรือประมาณ 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลงเหลือ 35%

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)